

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวอรกาญจน์ ปงกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	นางสมพร สีเขียว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗	นายสุพรรณ ทราหยล้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐	นายสมยศ ไชยนันตา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๑	นายศักดิ์ดา อุปคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๒	นายไฉน ชัชวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพโรจน์ สุขคำเมือง	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
๓	นายทวิช จำปาวัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔	นายสันทนา ปันตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕	นางเพลินพิศ สองแคว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ตั้งตรง	ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๗	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.**

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์ แสงบุญเรืองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

- ประธานสภา - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  
- ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒**

**ประธานสภา** - เนื่องจากรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีเอกสารให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)**

**ประธานสภา** - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

- ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่**

๔.๑ **ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป็นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท**

**ประธานสภา** - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป็นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา

**นายกเทศมนตรี** - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป็นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท เนื่องจากว่าเทศบาลมีเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท จากโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๗ บ้านป็นง้าว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๐๘๓,๐๐๐.- บาท เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๗๘๓,๐๐๐ บาท คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินเหลือจ่ายจำนวนดังกล่าวจะนำไปก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านป็นง้าว จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท ที่เหลือจะนำไปซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านขามแดงอีกหนึ่งสาย และขอโอนลดงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านป็นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (ขอยุบราสาท) มาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านป็นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท ดังต่อไปนี้

**โอนลด**แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านป็นง้าว หมู่ ๗ (ขอยุบราสาท)

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน	๓๓๙,๒๐๐.-บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน	๓๓๙,๒๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน	๐.-บาท

โอนเพิ่มฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
(กองช่าง) ๑.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปิ่นแก้ว หมู่ ๗ จำนวน ๓๓๙,๒๐๐.-  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปิ่นแก้ว หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
(เทียบลำน้ำแม่ฮาว - ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ (ฮองชี้เห็น)) จุดเริ่มต้นละติจูด ๑๘°๑๘'๓๒"ลองติจูด๙๙°  
๒๑'๗"จุดสิ้นสุดละติจูด ๑๘°๑๙'๐"ลองติจูด๙๙°๒๑'๕๘"ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
แม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตาม  
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่  
๒๑๓ ลำดับที่ ๓

- ประธานสภา - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย
- นายปริญญา - เรื่องของการโอนลดงบประมาณครั้งนี้ เอกสารมาแผ่นเดียวอีกแล้ว โอนลดครั้งนี้เพราะอะไรถึง  
โอนลดงบประมาณ ควรมีเอกสารชี้แจงด้วย ถ้าสภาไม่ใช่คนในพื้นที่ คงไม่มีใครเข้าใจ
- นายศักดิ์ดา - ยุติตอนนี้ ต่อจากท่าน สท.ปริญญา ผมได้รับข้อมูลจากการประชุมแห่งนี้ว่ามีเงินเหลือจ่ายจากเงิน  
อุดหนุน ๗๘๓,๐๐๐.-บาท ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ให้ท่านนำเงินไปทำขอยปราสาทให้จบเลย  
ทำสุดสายเลยไปถึงบ้านหัวหนองเลย ใช้ในวงเงิน ๗๘๓,๐๐๐.-บาท และให้ ผอ.กองช่างร่างวัดต่อว่า  
ที่เหลือจะใช้เงินเท่าไร ผมได้ไปดูแล้ว บางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ การทำงานงบประมาณให้ทำให้ทั่วถึง  
อย่างโอนลดงบประมาณครั้งนี้ก็เช่นกันไม่ทั่วถึงต้องมาโอนลดงบประมาณ สำหรับงบประมาณ  
๗๘๓,๐๐๐.- บาท ให้ทำเส้นเดียวเลย หลังจากนั้นให้ ผอ.กองช่างพร้อม สท. ในพื้นที่ไปร่างวัดไป  
ตรวจสอบให้ดีด้วย ผม สท.ศักดิ์ดา เห็นชอบอย่างยิ่งครับ ขอนำเรียนผู้บริหารอีกครั้งต้องทำให้จบ  
เส้นเดียวครับ
- นายสุพรรณ - เห็นด้วยกับ สท.ศักดิ์ดา เงินเหลือจ่าย ๗๘๓,๐๐๐.-บาท เอาไปทำเส้นเดียวเลยบ้านปิ่นแก้ว-หัวหนอง  
ไม่ต้องโยกไปโยกมา เงินตัวนี้มันด่วนต้องรายงานภายในวันศุกร์นี้ บ้านหัวหนองก็ไม่ได้ลาตยาง  
สักเส้น ขอนายกฯ เห็นใจด้วย เช่น ขอยบ้านผู้พันสุริยันต์ก็ยังไม่ได้ทำ ขอนายกฯ เห็นใจและรีบเร่ง  
ดำเนินการให้ด้วยนะครับ เพราะเหลือเวลาไม่มากแล้ว
- นายสวัสดิ์ - ผมว่าตัวนั้นเทแล้ว ตัวที่ติดลำเหมือนแม่ฮาวสำคัญกว่าเอาไว้น้ำขาว พี่ผลทางการเกษตร อีกอย่าง  
อยู่ในแผนฯ ลำดับที่ ๒ ตัวนี้ขอให้ทำผ่านออกถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เลยครับ
- นายปริญญา - สรุปคือได้ประชาคมชาวบ้านโอนจากขอยปราสาทมาเป็นถนนบดอัด จึงมาขอโอนลด - โอนเพิ่ม  
ในครั้งนี้
- นายสุชาติ - ขอปรึกษาถนนลูกรังบดอัด ความยาวเกือบกิโลเมตร แต่นี้ได้แค่ ๔๐๐ เมตร เงิน ๗๘๓,๐๐๐.-บาท  
ที่เหลือจ่ายมาเอามาทำถนนบดอัดเทียบลำน้ำแม่ฮาวต่อก็ได้ นะครับ เป็นไปได้ก็อยากให้ทำออกถึง  
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เลย ขอรื้อครับ

- ประธานสภา - ให้ท่านนายกฯ อธิบายอีกรอบครับ ตามที่ผมดูจากเอกสารคือโอนลดจากถนนซอยปราสาทมาเป็นถนนบดอัดเลียบลำน้ำแม่ฮาว แล้วเงิน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท มาจากไหน ขอสอบถามท่านนายกฯหรือท่านปลัดครับ
- ปลัดเทศบาล - เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายครับ
- ประธานสภา - เงิน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ นายกฯ จะนำเงินเหลือจ่ายไปทำถนนซอยปราสาทให้สุดสายใช่หรือไม่ครับ ให้นายกฯ อภิปรายอีกรอบ
- นายกเทศมนตรี - ด้วยความถูกต้องตามญัตติครับ เงินที่ท่าน สท.พูดถึง คือเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน ๓,๐๘๓,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่รับการจัดสรรจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีเงินเหลือจ่ายอยู่ ๗๘๓,๐๐๐.-บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทำเสนอไปยังกรมฯ ถนนหลายสายมากครับ รอการอนุมัติมา สำหรับวันนี้เราพูดถึงญัตติการโอนลดจากซอยปราสาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ ทำถนนบดอัด (เลียบลำน้ำแม่ฮาว - ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ (ฮองชี้เห็น) ขอญัตติตรงนี้ครับ
- ปลัดเทศบาล - ขอนำเรียนชี้แจง วันศุกร์ที่เราประชุมกันได้พูดถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับมาทำถนนเส้นบ้านปิ่นง้าว จำนวนเงิน ๓,๐๘๓,๐๐๐ บาท เขาเสนอราคากันลง ตอนนี้นำเงินจ่ายอยู่ ๗๘๓,๐๐๐.-บาท โครงการแรกที่นายกฯ จะทำเสนอเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายคือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (ซอยปราสาท) ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และนายกฯ ได้เสนอญัตติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท (ซอยปราสาท) มาตั้งเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท เงินเหลือจ่ายอีกหนึ่งโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนเงิน ๔๔๓,๘๐๐.- บาท จะนำไปก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกที่บ้านขามแดง ซอยเข้าบ้านรองคณัยต่อไป
- นายกเทศมนตรี - ญัตติการขอโอนเงินในวันนี้ มาจากการประชาคมของชาวบ้าน ถนนบดอัดที่ทำต่อจากบ้านนายสมพงษ์ มาจากลำดับในแผนพัฒนาในลำดับที่ ๒ ของหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่านต้องไปประชุมเรียงลำดับเข้าแผนพัฒนาให้ดี เรียง ๑, ๒, ๓ ตามความต้องการของชาวบ้าน
- นายกศักดิ์ดา - ขอบคุณท่านปลัดที่ชี้แจง ผมอภิปรายไปว่า เงิน ๗๘๓,๐๐๐.-บาท เอาไปทำซอยปราสาทสุดสายเป็นเนื้อเดียว ให้ท่านเชื่อมต่อจากซอยปราสาทไปบ้านสันทราย หรือบ้านหัวหนองก็ได้ ถ้าท่านอภิปรายให้ดี ให้ชัดเจนก็จบครับ ผมเห็นชอบอย่างยิ่งเหมือนกับท่าน สท. สุพรรณกล่าว ทำต่อจากบ้านปิ่นง้าวถึงบ้านหัวหนองยาวเลย มอบให้ท่าน สท.เขต ๒ ไปติดตามกับ ผอ.กองช่าง ต่อไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ถนนเส้นไหนบ้าง หรือทำอะไรบ้าง ช่วยแจ้งสมาชิกสภาทราบด้วย ท่านลงพื้นที่เอง ผ่าครับต่อเนื่องเลยครับจะต่อเข้าบ้านสันทรายหรือบ้านหัวหนองก็ได้ครับ
- นายสมยศ - ผมขอต่อเนื่องจากเงิน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท ท่าน สท.สุพรรณมาสะกิดผมว่า เอามาต่อจากซอยปราสาทถึงบ้านหัวหนองเลยไม่ได้หรอกครับ เพิ่งมารู้จากท่านปลัดว่า เอาเงินส่วนหนึ่งไปลงบ้านขามแดง ๑ สาย ที่เหลือมาทำซอยปราสาท สมาชิกสภาเข้าใจว่าทำซอยปราสาทสุดสาย ก็หลงทางกันไปตอนนี้เข้าใจกันละครับ กระจ่างครับ
- นางสุภาภรณ์ - เห็นด้วยกับ สท.ศักดิ์ดา ความจริงงบประมาณต่าง ๆ โดยเฉพาะงบนอกที่เข้ามา ควรแจ้งให้สมาชิกสภาทราบด้วย พอไม่ทราบแล้วเอามาประชุมชี้แจงกันในสภา สมาชิกสภาไม่รู้เรื่องสักคน มันเลยเกิดเรื่องขึ้นในวันนี้

น.ส.อรภาณัจน์ - ในเรื่องของโครงการ เห็นด้วย ถ้าเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในเรื่องถนน เพราะพี่น้องชาวบ้านทุกคนอยากได้ถนนหนทางที่เดินทางสะดวก อย่างถนนซอยปราสาทชาวบ้านอยากได้มานานแล้ว อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลมาตลอด ชาวบ้านก็ตั้งใจที่จะได้ทำถนนเส้นนี้ แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เชื่อมไปบ้านหัวหนองก็จะสวยงาม เพราะถนนเส้นนี้ก็เป็นหลุม เป็นบ่อ มีลูกหิน ผุๆ โผล่ๆ ชาวบ้านก็อยากให้ทำมาก โครงการที่ไปทำบ้านขามแดงก็เป็นความต้องการของชาวบ้าน แต่อยากให้พิจารณาที่สำคัญ ที่เดือดร้อนก่อน แล้วค่อยหางบประมาณอื่นมาทำก็ได้

นายกศักดิ์ดา - เงิน ๗๘๓,๐๐๐.-บาท ผมว่าให้จบที่ซอยปราสาท ต่อไปถึงบ้านหัวหนองหรือสันทรายเลยครับ หากเงิน ๗๘๓,๐๐๐.-บาทนี้ยกไปทำที่อื่น ตรงนี้จะได้อาเป็นหลักฐานได้ครับ

นายกเทศมนตรี - การทำงานต้องเข้าใจกัน ระบบสภาภิระบบบริหาร บ้านขามแดงก็ขอมาให้ชาวบ้านเหมือนกัน มันเป็นการทำงานของฝ่ายบริหารไม่ใช่ให้สภาทำอย่างเดียว วันนี้ญัตติที่เสนอมาขอโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ นะครับ ไม่พูดนอกประเด็น เรื่องที่ท่านพูดเอาไปญัตติที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ นะครับ อยากให้อภิปรายในญัตตินี้ก่อน

ปลัดเทศบาล - ในระเบียบวาระนี้ เป็นการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โอนลดจากซอยปราสาทไปทำถนนบดอัด เป็นแผนลำดับที่ ๑ ของหมู่บ้าน เรามาพูดถึงญัตตินี้ก่อนว่าจะโอนหรือไม่โอนในเรื่องของซอยปราสาทจะจบหรือไม่จบ ได้จะสุดสายหรือไม่ เอาไปตกลงกับท่านนายกฯ ในวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ นะครับ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  
- จึงขอมติในที่ประชุม  
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป็นจ้าว หมู่ ๗ จำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.- บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปลัดเทศบาล - ขออธิบายชี้แจงอีกครั้งนะครับ สำหรับเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗๘๓,๐๐๐.- บาท โครงการที่ ๑ จะเอาไปทำซอยปราสาท แต่ สท.บางท่านบอกว่าทำไมไม่เอางบประมาณมาทำซอยปราสาทให้สุดสายเลย ผมให้ท่านตกลงกับท่านนายกฯ โครงการที่ ๒ จะทำถนนแอสฟัลติกท์ ซอยเข้าบ้านรองด้าย ทั้งสองโครงการที่แจ้งยังไม่ได้เสนอจังหวัด รวมถึงวันนี้ ให้ท่านอภิปราย ได้ผลประการใด พรุ่งนี้ผมจะเสนอจังหวัดครับ เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย

นายกศักดิ์ดา - ชัดเจนครับ ผมถึงได้ย้ำท่าน งบประมาณเข้ามาว่าจะแจ้งให้สภาทราบร่วมกัน ที่ท่านจะทำคือเส้นทางเข้าบ้านรองด้าย (รองนายกฯ) ผมกล้าบอกว่าท่านจัดสรรงบประมาณไม่เท่าเทียมกัน ท่านรักลูกไม่เท่ากัน ผมขอให้ท่านปรับปรุง ท่านอย่าให้สมาชิกสภาเป็นหลักที่มัดไม้ไว้ ท่านจะเสนอโครงการสองโครงการ สมาชิกสภาไม่ทราบเลย ผมเสียใจต่อพี่น้องชาวบ้านหากท่านทำตามการบริหารงบประมาณของท่าน

- ประธานสภา - ผมขอก้าวในทางที่เป็นกลางนะครับ ท่านรองดน้อย อยู่บ้านขามแดง ก็อยากได้ถนนเข้าหมู่บ้าน ท่านไม่มีตัวแทน ไม่มีสมาชิกในหมู่บ้านมาตรงนี้ เวลาหาเสียงท่านสมาชิกก็ไปหาเสียงบ้านขามแดง ด้วย ถนนเส้นนั้นชาวบ้านสัญจรผ่านเยอะ เพียงแค่มันผ่านบ้านรองดน้อย อยากให้ทุกท่านเป็นกลาง รองดน้อยก็ติดภารกิจ ไม่สามารถมาอภิปรายได้ อยากให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยครับ
- นายกเทศมนตรี - ผมทำงานตามระเบียบ ก้าวล่วงกันไม่ได้ ผมบริหารตรงนี้จะทำตามการบริหารของผม วันนี้ผมมี ธุระ ผมขออนุญาตออกจากห้องประชุมครับ
- ประธานสภา - ตามระเบียบ หากท่านนายกฯ ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามสามารถออกจากการประชุมได้ครับ
- นายสมยศ - ผมเป็นสมาชิกสภา ผมโดนพาดพิง บ้านขามแดงรองดน้อยไม่เห็นหัวผมเลย ผมไปช่วยเหลือตลอด เรื่อง ไฟ น้ำ ถนน รางน้ำ ผมทั้งนั้นเป็นคนเขียนคำร้องมา รองดน้อยไม่สนใจเลย อย่าพาดพิงว่าบ้าน ขามแดงไม่มีสมาชิกสภา ไม่มีตัวแทน ผมเป็นตัวแทนเขตสองเข้าไปช่วยตลอด ตอนทำงบประมาณ ผมก็โทรหาผู้ใหญ่บ้าน กำนันตลอดว่าหมู่บ้านต้องการอะไรบ้าง อย่าว่าไม่มีตัวแทนนะครับ
- ประธานสภา - ผมหมายถึงว่า บ้านขามแดงไม่มีตัวแทนมาอภิปรายตรงนี้ครับ
- นายปริญญา - ขอให้บันทึกที่ท่านปลัดบอกว่า โครงการบ้านขามแดง ๔๔๓,๘๐๐.-บาท ไม่มีในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เป็นโครงการใหม่
- นายศักดิ์ดีตา - ปัจจุบันเราเป็นเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ไม่ใช่ อบต.ห้างฉัตร เราแบ่งเป็นเขต ไม่ได้เป็น หมู่บ้านเหมือนก่อน ให้ท่านประธานสภาเป็นกลางก็เป็นกลางจริง ๆ ขอให้ท่านประธานถอนคำพูด ว่า บ้านขามแดงไม่มีสมาชิกสภา
- ประธานสภา - ผมหมายถึงพี่น้องชาวบ้าน บ้านขามแดงไม่มีตัวแทนมานั่งในสภาแห่งนี้ ไม่ได้หมายถึงสมาชิกสภา ครับ ผมไม่ถอนคำพูด
- ปลัดเทศบาล - ผมขอพูดถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ ขอพูดเป็นกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นอำนาจของ ฝ่ายบริหาร หากสภาฯ จะให้พิจารณาเป็นอย่างอื่นให้ทำความตกลงกับท่านนายกฯ แต่ขณะนี้ท่าน นายกฯ หรือฝ่ายบริหาร ไม่มีใครอยู่สักคน ก็อยู่ที่ท่านนายกฯ จะไปพิจารณาคับว่าท่านจะเอา โครงการไหนเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายไปที่จังหวัด ผมก็จะรายงานไปตามที่ท่านนายกฯ เสนอครับ
- **ที่ประชุมรับทราบ**
- ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี **นิวัฒน์ ตั้งตรง**      ผู้บันทึกการประชุม  
(นิวัฒน์ ตั้งตรง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **นเรศน์ ถาวร** กรรมการ (ลงชื่อ) **ปริญญา สุวรรณศรี** กรรมการ  
(นายนเรศน์ ถาวร) (นายปริญญา สุวรรณศรี)  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **อาทิตย์ แสงบุญเรือง**  
(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล